



## นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

### สำหรับผู้สมัครเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแก่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติและรับท่านเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการรับสมัครตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครจากท่านโดยตรงตามข้อมูลในใบสมัครตัวแทน/นายหน้า การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรืออาจได้รับจากบุคคลอื่นที่ท่านระบุให้บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือข้อมูลของบุคคลผู้เป็นต้นสังกัดของท่าน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล ข้อมูลคุณสมบัตินิติการศึกษาระดับการทำงาน ข้อมูลทางการเงิน และเอกสารประกอบแสดงตัวตนและคุณสมบัติของท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า เป็นต้น

#### วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านผู้สมัครให้แก่บริษัทเพื่อ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตนรวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ท่านให้แก่บริษัท และ (2) การประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่สมัครรวมถึงการติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการพิจารณา

ในกรณีที่ท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของบริษัท ข้อมูลการสมัครที่ท่านได้ให้แก่บริษัทจะถูกใช้และเก็บรักษาต่อไปเพื่อจัดทำสัญญาตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ผ่านการพิจารณารับเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของบริษัท บริษัทจะลบข้อมูลใบสมัครของท่านไม่ว่าจะในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ในท้ายปีปฏิทิน

#### การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของท่านได้อย่างสมบูรณ์ให้แก่บุคคลภายนอกดังนี้ (1) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติหรือผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการสมัครเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย และอาจรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่บริษัท และ (2) บุคคลภายนอกอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว

#### สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทยินดีรับคำถาม ข้อร้องเรียน ความเห็น และคำขอใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยเฉพาะการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล [dpo@jaymartinsurance.co.th](mailto:dpo@jaymartinsurance.co.th) หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ดังนี้ 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยส่งถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ โทรศัพท์ 02 099 0555

#### การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ [www.jaymartinsurance.co.th](http://www.jaymartinsurance.co.th) ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขล่าสุดของบริษัท